

CASE เพิ่มกลุ่มชุดอุปกรณ์เสริมใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสกิดสเตอร์โหลดเดอร์ รถดักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

ในวันนี้เครื่องจักรของ CASE เพื่อการขุด บดอัด ลำเลียง ยกเคลื่อนย้าย จะมีความสมบูรณ์แบบสำหรับงานก่อสร้าง ข่อมแซมถนน, งานรื้อถอน และงานเกษตรกรรม

จังหวัดระยอง ประเทศไทย วันที่ 26 ตุลาคม 2018

บริษัท CASE Construction Equipment ได้เปิดตัวกลุ่มชุดอุปกรณ์เสริมใหม่หลากหลายแบบสุดลาดฝั่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ชุดอุปกรณ์เสริมจะช่วยให้เครื่องจักรมีความสมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานครอบคลุมหลายประเภท โดยเฉพาะงานก่อสร้างและข่อมบำรุงถนน, งานรื้อถอน และงานเกษตรกรรม



ในปัจจุบัน CASE มีรถดักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กทั้งหมด 9 แบบ และชุดอุปกรณ์เสริมเฉพาะทางพิเศษ 8 แบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ของเครื่องจักรเหล่านี้ที่ออกแบบมาสำหรับงานขุด บดอัด ลำเลียงและยกเคลื่อนย้าย การจัดแสดงสาธิตสินค้าจึงเกิดขึ้นในวันนี้ ณ จังหวัดระยอง ชายฝั่งตะวันออกประเทศไทย และนับเป็นการจัดแสดงครั้งแรกของซีรีส์การจัดแสดงสินค้าสัญจรที่จะมีทั้งหมด โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานทั้งจากประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

สกิดสเตอร์โหลดเดอร์ รถดักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กอันแข็งแกร่งของ CASE นี้ได้รับการพัฒนาครั้งล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมามีตัวกำลังแรงม้า และแรงขุดสูงสุดที่ปลายนั้งที่สุดเหนือขึ้น รวมทั้งยังมีอัตราน้ำหนักโหลดสูงสุดในการทำงานที่มากขึ้น และมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่สะอาดยิ่งกว่า การพัฒนาทางด้านเทคนิคสรรสร้างให้รถดักล้ออเนกประสงค์ขนาดเล็กเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของ CASE และเป็นรถดักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบดัดงัดขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ในวันนี้ ชุดอุปกรณ์เสริมใหม่จะเพิ่มความสามารถในการทำงานของเครื่องจักรยิ่งขึ้นไปอีกระดับ

เพื่อช่วยให้การเลือกชุดอุปกรณ์เสริมนั้นเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าที่สุด รถดักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กอันเปรียบเสมือนศาสตร์แห่งศิลป์ของ CASE มีจำหน่ายเป็นแบบ 3 แพคเกจให้เลือกในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ สำหรับการใช้งานก่อสร้างและข่อมบำรุงถนน, การปรับปรุงและรื้อถอน และงานอุตสาหกรรมเกษตร

สอดแทรกความอเนกประสงค์สำหรับการใช้งาน

แพคเกจสำหรับการก่อสร้างถนนแบบพื้นฐาน เหมาะสำหรับการใช้งานในเขตก่อสร้างทั่วไปและการก่อสร้างถนน โดยรถดักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็กจะมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริมคือ นั้งล้ออเนกประสงค์ และแปรงกวาดถนน สำหรับการก่อสร้างถนน นั้งล้ออเนกประสงค์จะช่วยลดการไหลของยางมะตอยหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีความร้อน ตกหล่น ออกนอกนั้งก็ระหว่างการเดินทาง สามารถควบคุมการกระจายตัวของวัสดุได้ดีเยี่ยม สำหรับการก่อสร้างอาคาร นั้งก็

อเนกประสงค์จะปรับปรุงให้สามารถควบคุมวัสดุที่มีความร้อนได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเกลี่ย การตาก หรือการตัดถม แปรงกวาดถนนเป็นอุปกรณ์ที่พิเศษสำหรับการเก็บหิน, สิ่งสกปรก และเศษวัสดุ และสามารถกวาดทำความสะอาด และยกเทวัสดุลงกระบะเพื่อทำสะอาดแบบแรงดันบนถนน, ลานจอดรถ, เขตก่อสร้าง หรือสถานที่สาธารณะอื่น ๆ เช่น ทางเท้า เป็นต้น

แพ็คเกจสำหรับการซ่อมบำรุงถนนจะมาพร้อมกับแปรงกวาดถนน, เครื่องบดอัดดิน และเครื่องขัดผิวหน้า เครื่องอัดบดดินใช้ในการบดอัดชั้นรองพื้นถนน และปูพื้นผิวถนน ส่วนเครื่องขัดผิวหน้าใช้เพื่อการขัดผิวหน้าดินที่เป็นน้ำแข็ง และเพื่อการขจัดรอยขยายตัวของคอนกรีต และลบเส้นตัดเลนถนน แพ็คเกจสำหรับการซ่อมบำรุงถนนแบบขั้นสูงจะมีชุดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมคือ เครื่องตัดคอนกรีต สำหรับการตัดขอบถนน ซ่อมแซมรอยแตกและหลุมบนถนน

แพ็คเกจสำหรับการรื้อถอนจะมาพร้อมกับแปรงกวาดถนน, บังก้อเนกประสงค์ และเครื่องตัดคอนกรีต

แพ็คเกจสำหรับการเกษตรกรรมจะมาพร้อมกับบังก้อเนกประสงค์ เพื่อการเกลี่ยขุดและกวาดทำความสะอาดของเสียปศุสัตว์ สามารถใช้เพื่อจัดการเกลี่ยอาหารสัตว์ที่มีความร้อน ปุ๋ย และดิน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับส้อมยกพาเลท ที่ทำให้โหลดของลง และเคลื่อนย้ายกระสอบปุ๋ยออกจากกระบะอย่างง่ายดาย ลูกค้ายังสามารถเลือกชุดอุปกรณ์เสริมชุดที่สามได้ระหว่างแปรงกวาดถนน หรือสว่านเจาะดิน ที่ใช้สำหรับการเจาะดินเพื่อลงต้นไม้ ดอกเสาหรือรั้ว แพ็คเกจสำหรับการเกษตรกรรมแบบขั้นสูงจะมีชุดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมคือ เครื่องตัดกิ่งก้าน สำหรับการตัดกิ่งก้านไม้ที่มีความเหนียวเล็กน้อยถึงปานกลาง และไม้เนื้อแข็งที่มีรอบวงที่ 100 มม.

คุณ Danilo Catalucci ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท CASE Construction Equipment ผังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวไว้ว่า: "CASE เป็นที่รู้จักอย่างดีมาช้านานว่าเป็นบริษัทที่น่าเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบสำหรับการก่อสร้างถนน โดยมีโปรเจกต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านการใช้งานเหล่าเครื่องจักรอันทรงประสิทธิภาพ อาทิ รถเกลี่ยดิน (รถเกรด), รถตัดดิน และรถบดสันสะท้อนของเรา อย่างไรก็ตามน้อยคนที่ยังไม่ทราบถึงความอเนกประสงค์ของรถดักล้อขนาดเล็กของเราที่สามารถตอบโจทยสำหรับการทำงานได้หลากหลายวงการอุตสาหกรรม ด้วยชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับรถดักที่มีให้เลือกได้หลากหลาย เรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการตอบโจทยสำหรับทุกงานของท่าน

CASE ภูมิใจนำเสนอเครื่องจักรและอุปกรณ์ครบวงจรกว่า 90 รุ่น อาทิ รถขุดขนาดใหญ่, รถบดสันสะท้อน, รถดักล้อ, บูลโดเซอร์ดินตะขาบ, รถดักล้อขนาดเล็ก และรถดักหน้าขุดหลัง ผลิตภัณฑ์ของ CASE มีฐานผลิตทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ สหรัฐอเมริกา, บราซิล, ฝรั่งเศส, อิตาลี, อินเดีย, อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตอยู่ใกล้กับฐานลูกค้าที่สุด

[END]

บริษัท CASE Construction Equipment สนับสนุนและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในการก่อสร้างแบบครบวงจรทั่วโลก อาทิ ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่ง รถตัก/รถตักหน้าชุดหลัง, รถ, รถเกี่ยยดิน (รถเกรด), รถตักล้อยาง, รถบดสันสะเทือน, บูลโดเซอร์ตีนตะขาก, รถตักล้อยางอเนกประสงค์ขนาดเล็ก และรถไพร้อล์ฟขนาดใหญ่กำลังยกสูง ลูกค้าสามารถเข้าถึง CASE ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง โดยมีอุปกรณ์สนับสนุน และการบริการหลังการขายอันดีเยี่ยมระดับสากล พร้อมการรับประกันที่เหนือชั้นที่สุดในวงการ และประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.CASEce.com

CASE Construction Equipment เป็นแบรนด์สินค้าภายใต้ CNH Industrial N.V. บริษัทผู้นำระดับโลกทางด้านอุปกรณ์การผลิตและก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) และตลาดหลักทรัพย์ของอิตาลี Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท CNH Industrial ได้ทางออนไลน์ที่ www.cnhindustrial.com.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่:

คุณ Francesca Mazza
บริษัท CASE Construction Equipment
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ SEA
อีเมล: francesca.mazza@cnhind.com
โทรศัพท์: +44 7841 568487